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สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รฐัสภา 
 การประชุมเริ่มในเวลา ๑๐.๐๕ นาฬิกา นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภาขึ้นบัลลังก์โดยก่อน
เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธาน ฯเปิดโอกาสให้สมาชิก ฯปรึกษาหารือในที่ประชุมฯหลายเรื่องโดย พัน
ตํารวจเอกสนธยา แสงเภา สมาชิกวุฒิสภาแบบสรรหา หารือว่าได้ลงพื้นที่ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคมที่
ผ่านมา และได้หารือเรื่องความมั่นคงว่าหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ได้จัดต้ังกองกําลังจันทบุรี - 
ตราด ที่ชายแดนกัมพูชา กินพื้นที่ จ.จันทบรุี-จ.ตราด ไปจนถึงหลักเขตที ่๗๓ บ้านหาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.
ตราด คิดเป็นระยะทาง ๒๕๐ กิโลเมตร ซึ่งประเทศไทยกบัประเทศกัมพูชายังมีสถานการณ์ความขัดแย้งที่
อาจจะตึงเครียดได้ ดังนั้น ประเทศไทยจึงต้องเตรียมตัวพร้อมรบ และจดัเตรียมอาวุธยุทโธปกรณ์ อาวุธต่อสู้
รถถังระยะใกล ้ทั้งนี้กองทัพเรือได้จัดหาเครื่องยิงอาวุธปล่อยวิถีต่อสู้รถถัง จรวดอาวุธปล่อยวิถีสู้รถถัง และได้
อนุมัติเครื่องยิงจํานวนตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ จํานวน ๒๔ เครื่องยิง และยังเหลือลูกยิงอีก ๑๔๔ ลูก แต่ขณะนี้
ใช้ได้เพียง ๒ ลกู ตนจึงมีความกังวลใจมาก จึงอยากขอให้รัฐบาลสนับสนนุงบกลางเพื่อจัดซื้อรถถังเพิ่มเติม คัน
ละประมาณ ๑๖๐ ล้านบาท ถ้าจะซื้อเพื่อประโยชน์กองทัพในภาพใหญก็่อาจจะต้องใช้งบประมาณ ๒,๕๐๐ 
ล้านบาท เพื่อกองกําลังจันทบุรี-จ.ตราด จะได้มีกําลังใจในการต่อสู้เพื่อปกป้องประเทศชาติต่อไป  นายคํานูณ 
สิทธสิมาน สว.สรรหา ได้หารือขอให้รัฐบาลแต่งต้ัง ศาสตราจารย์ดร.สมปอง สุจริตกุล อดีตทนายความคดี
ปราสาทพระวิหารเมื่อปี ๒๕๐๕ มาเป็นที่ปรึกษากฎหมายระหว่างประเทศของไทยในคดีปราสาทเขาพระ
วิหารด้วย โดยท้ังนี้ส่วนตัวไม่กังขาในความรู้ความสามารถของที่ปรึกษาชาวต่างชาติทั้ง ๓ คนและนายวีรชัย 
พลาศรัย เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอแลนด์ ซึ่งเป็นหัวหน้าทีมทนายความต่อสู้คดี แต่เห็นว่า
ควรมีคนไทยทีม่ีความรู้ความสามารถ เช่น ศาสตราจารย์ดร.สมปอง สุจริตกุล นักกฏหมายผู้เชี่ยวชาญ
ระดับประเทศเข้าร่วมทีมด้วย เพราะท่านเองก็มีส่วนร่วมในการต่อสู้คดีเขาพระวิหารภาค ๑ มาแล้วด้ังนั้น 
ถึงแม้จะมีการเพิ่มที่ปรึกษาก็ไม่สามารถไปครอบงําหรือเป็นหลักของการตัดสินใจแต่อยา่งใด เพราะการ
ตัดสินใจเป็นการตัดสินใจร่วมกัน การจะเพิ่มคนที่มีความเชี่ยวชาญอีก ๑ คน ซึ่งเป็นคนไทยก็คงไม่มีอะไร
เสียหาย นายตวง อันทะไชย สมาชิกวุฒิสภาแบบสรรหา หารือให้ข้อสังเกตไปยังรัฐบาล และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการว่า วันนี้ประเทศไทยได้ถูกประเมินจากเวิลด์ อีโคโนมิค ฟอรัม ว่าเป็นประเทศที่มรี ะดับ
การศึกษาในอันดับที่ ๘ ซึ่งเป็นอันดับตํ่าสุดในประเทศอาเซียน ครูทั่วประเทศก็เกิดคําถามเดียวกันว่าเราจะ
แก้ปัญหาของประเทศอย่างไร แต่รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงศึกษาธิการ กลับให้มาแก้ที่ทรงผมนักเรียนแล้วเกี่ยว
อะไรกับคุณภาพการศึกษา ทัง้ที่ตลอด ๕ ปีที่ผ่านมา การศึกษาไทยมัวแต่มุ่งเน้นไปที่โอเน็ต เอเน็ต ผล
การศึกษาเด็กไทยจึงออกมาอันดับที่ไม่ดีในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งมองว่าคุณภาพการศึกษาไม่ได้หมายถึงการ
จําได้ หมายรู้ อย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับคุณภาพทางกาย ทางอารมณ์ สังคม และสติปัญญามากกว่า และถ้า
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคิดไม่ออก ให้ไปเปิดพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ แล้วจะพบว่าคุณภาพ
การศึกษาคืออะไร ถึงเวลาแลว้หรือยังที่ต้องทบทวนนโยบายการจัดการศึกษาด้านคุณภาพอย่างจริงจัง 
น.ส.สุมล สุตะวิริยะวัฒน ์สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเพชรบุรีหารือว่า ทรงผมนักเรียนเป็นปัญหาจริงหรือไม่ ตน
เคยเป็นครูมาก่อนและได้เห็นการพัฒนาชีวิตของนักเรียนมาหลายสิบปีก็คิดว่าไม่น่าเป็นปัญหา ซึ่งถา้รมว.
ศึกษาธิการไม่บ้าจี้ไปหยิบเรื่องนี้ขึ้นมา ทําเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ เนื่องจากเห็นว่าเรื่องนี้ไม่ใช่การริดลอน
สิทธิ ตามท่ีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติได้ช้ีแจงแล้ว ซึ่งมองว่าเรื่องทรงผมเป็นกฎ กติกา ข้อบังคับ 
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ของโรงเรียนมากกว่า เหมือนบ้านเมืองก็ต้องมีกฎหมาย ดังนั้น จึงอยากฝากไปยังรัฐบาล โดยเฉพาะรมว.
ศึกษาธิการ ควรแจ้งให้ทุกโรงเรียนใช้กฎกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที ่๒ พ.ศ. ๒๕๑๘ เพื่อไม่ให้เกิดการสับสน
ดีกว่า นอกจากนี้ ก็ควรหาวิธีแนวทางพัฒนาการศึกษามากกว่าที่จะมาสนใจเรื่องทรงผมนักเรียน 
นายประสาร มฤคพิทักษ์ ส.ว.สรรหา หารือว่า กระบวนการยุติธรรมไทยขณะนี้กําลงัถูกท้าทายอย่างมาก มี
ความพยายามนิรโทษกรรมชว่ยบุคคลมาตลอดต้ังแต่ปลายปี ๒๕๕๔ จนเป็นที่มาของคําว่า “ผมสับขาหลอก” 
จากนั้นคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ ก็มีความพยายามจะแก้ไข
รัฐธรรมนญูมาตรา ๓๐๙ เพือ่นําไปสู่การล้างผิดให้กับบุคคลเฉพาะตัว และล่าสุดก็มีข้อเสนอคณะนิติราษฎร์ว่า
ให้มีการต้ังคณะกรรมการชี้ขาด และกล่าวถงึประเด็นถ้าใครมีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองหลังจากเหตุการณ์ ๑๙ 
กันยายน ๒๕๔๙ ไม่ต้องรับผิด ซึ่งอยากใหท้บทวนประวัติศาสตร์คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ 
(รสช.) ปี ๒๕๓๔ ที่ได้ทําการยึดอํานาจเมื่อวันที่ ๒๓ ก.พ. ๒๕๓๔ และได้ต้ังคณะกรรมการขึ้นมายึดทรัพย์
นักการเมืองจํานวนหนึ่ง แต่ในที่สุดด้วยกระบวนการศาลที่ไม่ยอมรับ ทําให้ไม่สามารถปฏิบัติการใดๆได้ เป็น
ประสบการณ์ที่เราได้ผ่านกันมาแล้ว ดังนั้น การที่จะต้ังคณะกรรมการชุดหนึ่งขึ้นมาชี้ขาด ความขัดแย้งตรงนี้ก็
คือหน่วยงานที่มีอํานาจเหนือกระบวนการยุติธรรมนั่นเอง ถ้าเช่นนั้นความสําคัญของกระบวนการยุติธรรมไทย
จะหลงเหลืออะไรให้เป็นที่เคารพนับถือ ทั้ง ๆทีม่ีอายุมานานนับร้อยปีแล้ว 
 ภายหลังการหารือแล้ว ที่ประชุม ฯได้เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมในการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งเป็นการแกไ้ขเพิ่มเติมจากฉบับที่ใช้อยู่ปัจจุบันที่
ประกาศใช้มาต้ังแต่ปี ๒๕๕๐ เพื่อสนับสนุนให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิทธิตามท่ีกฎหมาย
กําหนดไว้ได้อย่างแท้จริง โดยเพิ่มบทบาทขององค์กรด้านคนพิการและเครือข่ายในการช่วยเหลือและคุ้มครอง
สิทธิคนพิการให้ชัดเจนยิ่งขึ้น มีการปรับปรงุการให้บริการเกี่ยวกับกองทุน ปรับปรุงการให้บริการในการออก
บัตรประจําตัวให้แก่คนพิการ โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการให้รวดเร็วมากขึ้น รวมทั้งปรับปรุงบทบาท
หน้าที่ของสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(พก) ให้เป็นหน่วยปฏิบัติการในการตรวจสอบ
และดูแลคนพิการ และปรับปรุงสถานะของสํานักงานให้เหมาะสมกับอํานาจหน้าที่และภารกิจที่เพิ่มขึ้น 
นอกจากนี้ประเด็นที่แก้ไขเพิ่มเติมก็กําหนดให้มีการกําหนดขั้นตอนและวิธีการให้คนพิการสามารถเข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอํานวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ  ตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ  
โดยคนพิการสามารถเสนอแนะต่อคณะกรรมการ สํานักงานหรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อกําหนดมาตรการในการ
ดูแลความเป็นอยู่ของคนพิการให้สามารถดํารงชีวิตเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป  ร้องขอให้หน่วยงานของรัฐหรือ
องค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องจัดให้ม ีสนับสนุน อํานวยความสะดวก หรือปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อให้คนพิการ
สามารถใช้สิทธิได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ก็มีการเพิ่มบทบาทขององค์กรคนพิการในการช่วยเหลือคนพิการ โดย
การเสนอแนะต่อคณะกรรมการหรือสํานักงาน เพื่อปรับปรุงสิทธิประโยชน์แก่คนพิการเพิ่มขึ้น รวมทั้งมี
ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อส่งเสริมหรือช่วยเหลือคนพิการให้ได้รับสิทธิ
ประโยชน์อย่างครบถ้วนและเสมอภาค ในการเรียกร้องแทนคนพิการให้ได้รับสิทธิประโยชน์สําหรับคนพิการ
และใหค้วามช่วยเหลือคนพิการเพื่อให้สามารถเข้าถึงและใชป้ระโยชน์ได้ รวมทั้งกําหนดให้มีศูนย์บริการคนพิการ 
ให้มีการอนุญาตจัดต้ังศูนย์ในระดับต่างๆ เพื่อทําหน้าที่ประสานงานและอํานวยความสะดวกให้คนพิการเข้าถึง
สิทธิ ซึ่งสํานักงาน ฯและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐ เอกชน องค์กร
คนพิการ ท้องถิ่น หรือชุมชนเป็นผู้จัดต้ังและดําเนินกิจการ เพื่อให้คําแนะนําและช่วยเหลือคนพิการในชุมชน
ให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ สําหรับวิธีการจัดต้ังและมาตรฐานการดําเนินงานให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการตาม 
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มาตรา ๕ กําหนด และมีอํานาจหน้าที่สํารวจ ติดตามสภาพปัญหาคนพิการ และจัดทําระบบข้อมูลการ
ให้บริการในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และความ
ช่วยเหลือตามที่คนพิการร้องขอและตามทีห่น่วยงานของรัฐกําหนด  และประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงาน
ของรัฐที่มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบเพื่อให้ความช่วยเหลือคนพิการตามประเภทความพิการ ติดตามและ
ประเมินผล และรายงานเกี่ยวกับการได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย กําหนดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจออก
บัตรประจําตัวคนพิการเป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาํหนด  นอกจากนี้ยังมี
การปรับปรุงการให้บริการแก่คนพิการของกองทุนให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยกําหนดให้
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนในส่วนกลางสามารถมอบหมายให้คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการประจําจังหวัด ซึ่งเป็นองค์กรในระดับจังหวัดที่มีความใกล้ชิดกับคนพิการในพื้นที่พิจารณา
อนุมัติเงินแทนได้ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด  ทั้งนี้ เพื่อให้การพิจารณาและอนุมัติเงินของกองทุน
สามารถดําเนินการได้ โดยไม่ต้องเสนอคําขออนุมัติต่อคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาทุกกรณี และ
กําหนดให้สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางในการดําเนินการ
เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและเป็นหน่วยงานกลางในการตรวจสอบและดูแลการ
ดําเนินการให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิตามท่ีกฎหมายกาํหนดไว้ โดยแก้ไขบทนิยามช่ือจาก “เลขาธิการ”
เป็น “ผู้อํานวยการ” และเพิ่มเติมสถานะและอํานาจหน้าที่ของสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการแห่งชาติ และ กําหนดขั้นตอนและวิธีการให้สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
ดําเนินการตรวจสอบการได้รับสิทธิประโยชน์ของคนพิการ และการปรับปรุงสถานะของสํานักงาน โดยมีฐานะ
เป็นกรมในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อใหส้ามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ที่เพิ่มขึ้น  
 ร่างพระราชบัญญัติได้มีการอภิปราย ฯสําหรับประเด็นที่มีการแก้ไขในขั้นตอนของคณะกรรมาธิการไม่
ว่าจะเป็นประเด็น การปรับฐานะกองทุนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประเด็นการยกระดับ
คณะอนุกรรมการขจัดการเลือกปฏบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ และประเด็นการปรับฐานะกองทุนส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นนิติบุคคลในสังกัดสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห่งชาติ เพื่อให้สามารถพัฒนาการดําเนินงานกองทุน ฯให้ทันสมัยสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันและเป็น
สากลด้วย 
 ภายหลังการอภิปรายของสมาชิก ฯและตอบข้อซักถามของคณะกรรมาธิการ ฯได้เวลาพอสมควร ที่
ประชุม ฯได้มีมติในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภา จึงถือว่าร่าง ฯนี้ได้ผ่านความ
เห็นชอบจากทั้ง ๒ สภาแล้วจะได้นําไปประกาศใช้เป็นกฎหมายในขั้นตอนต่อไป 
 จากนั้นที่ประชุมได้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งเป็นการแก้ไข
เพิ่มเติมเช่นเดียวกันโดยมีสาระสําคัญในตัวร่าง ในการกําหนดให้สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการแห่งชาติมีฐานะเป็นกรมในกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมทั้งกําหนดให้โอน
บรรดากิจการ เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ทรัพย์สิน สทิธิ หนีแ้ละภาระผูกพันทั้งปวง 
รวมถึงข้าราชการ พนักงานราชการและบุคลากร ของสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห่งชาติ ในกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตามพระราชบัญญัติส่งเสรมิและพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตคนพิการ พ.ศ ๒๕๕๐ ไปเป็นของสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ ๒๕๔๕ ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี ้
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ร่างพระราชบัญญัติฉบับนีท้ีป่ระชุมมีมติในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภาจึงถือว่าร่าง 
นี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากทั้ง ๒ สภาแล้วจะได้นําไปประกาศใช้เป็นกฎหมายในขั้นตอนต่อไป 
 จากนั้นที่ประชุมฯ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน ซึ่ง
เป็นร่าง ฯที่มีสาระสําคัญ เพือ่เป็นการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านและเป็นการ
ปฏิบัติตามพันธกรณีที่มีการกาํหนดให้มีพ้ืนที่สําหรับดําเนินพิธีการร่วมกันและกําหนดหลักเกณฑ์กลางสําหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลไทยและเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลประเทศภาคีตามความตกลงเพื่อดําเนินการตามพิธีการใน
พ้ืนที่ 
 ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เปน็ร่างที่ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในที่ประชุม ฯ จึงมีมติในวาระที่ ๒ และ
วาระที่ ๓ ผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภาจึงถือว่าร่าง ฯนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากทั้ง ๒ สภาแล้วจะได้นําไป
ประกาศใช้เป็นกฎหมายในขัน้ตอนต่อไป 
 จากนั้นที่ประชุม ฯ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นการ
แก้ไขเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันเพื่อให้ข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับบํานาญพิเศษเหตุทพุพลภาพ
ให้ได้รับบํานาญพิเศษเพิ่มสูงขึ้น เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปและมีการ
แก้ไขหลักเกณฑ์การจ่ายบําเหน็จตกทอดให้แก่ทายาทผูม้สีิทธิได้รับ เพื่อให้สามารถนําเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
เบี้ยหวัดบํานาญมารวมคํานวณได้ นอกจากนี้ยังแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อยกเลิกบทบัญญัติที่เกีย่วกับการให้ผูร้ับ
บํานาญปกติหรือบํานาญตกทอดที่กระทําความผิดถึงต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาโทษจําคุกหรือตกเป็น
บุคคลล้มละลายหมดสิทธิรับบํานาญปกติหรือบํานาญตกทอดนับแต่วันมีคําพิพากษาถึงที่สุดเพื่อให้เกิดความ
เป็นธรรมแก่ผูร้ับบําเหน็จหรือบํานาญโดยเสมอกัน รวมทัง้ไม่กระทบสิทธิของบุคคลที่สามในเรื่องการรับ
บําเหน็จตกทอด เพื่อให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับข้าราชการประเภทอื่น โดยให้
ผู้รับบํานาญปกติหรือบํานาญตกทอดที่กระทําความผิดถึงต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาโทษจําคุกหรือตกเป็น
บุคคลล้มละลายทุจริตตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย ซึ่งเดิมต้องเสียสิทธิรับบํานาญปกติหรือบํานาญตกทอด
นับแต่วันที่มีคาํพิพากษาถึงที่สุด ให้ยังคงมีสทิธิได้รับบํานาญปกติหรือบํานาญตกทอดต่อไป 

ร่างพระราชบัญญัติฉบับนีท้ีป่ระชุมมีมติในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภาจึง
ถือว่าร่าง ฯนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากทั้ง ๒ สภาแล้วจะได้นําไปประกาศใช้เป็นกฎหมายในขั้นตอนต่อไป 
 จากนั้นทีป่ระชุม ฯ ได้เข้าสูร่ะเบยีบวาระการประชุมการถามตอบกระทู้ถาม ๑ เรื่องคือ 
กระทู้ถามเรื่อง แนวทางหรือนโยบายในการควบคุมหรือจํากัดการอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน การควบคุมและ
จํากัดร้านค้าอาวุธปืนและยกเลิกโครงการปืนสวัสดิการแกข่้าราชการที่หน่วยงานต่าง ๆจัดทําขึ้น ถามโดยพล
ตํารวจโทมาโนช ไกรวงศ์ สมาชิกวุฒิสภาว่า รัฐบาลมแีนวทางหรือนโยบายในการควบคุมหรือจํากัดการ
อนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนการควบคุมและจํากัดร้านค้าอาวุธปืนและยกเลิกโครงการปืนสวัสดิการแก่
ข้าราชการที่หน่วยงานต่าง ๆจัดทําขึ้นหรือไม่ อย่างไร 
 พลตํารวจโทชชัจ์ กุลดิลก รฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตอบกระทู้ถามว่า ตามท่ีอาวุธ
ปืนได้รับอนุญาตให้มีการพกพาที่ถูกต้องกว่า ๒ แสนกระบอกปัจจุบันนี้นั้น กรมการปกครองแจกจ่ายอาวุธให้ผู้
สั่งจองแล้ว ๙ หมื่นกว่ากระบอกในข้อมูล ณ วันนี้ อย่างไรก็ตามรัฐบาลต้องมีการควบคุมการครอบครองโดยดู
คุณสมบัติของผู้ที่จะมีอาวุธปืนอย่างเข้มข้นมากขึ้น สําหรบัการควบคุมและจํากัดร้านค้าอาวุธปืนมี
คณะกรรมการของกรมการปกครองควบคุมอยู่ในปัจจุบันและจะขยายความควบคุมให้เพียงพอในความ
เหมาะสม และในปีหนึ่ง ๆขณะนี้ก็ได้กําหนดไว้ว่าจะให้ออกใบอนุญานพกอาวะปืนปีละ ๓๐ กว่ากระบอก
เท่านั้น สําหรบัปืนสวัสดิการในหน่วยราชการส่วนต่าง ๆนั้นคงจะยกเลิกโครงการได้ก็โดยไม่มีการสั่งจอง  
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หรือไม่มีการจา่ยเงินเมื่อสั่งจองเท่านั้นในขณะนี้ ซึ่งก็มีจํานวนผู้ที่ยังไม่ได้รับอาวุธปืนในขั้นตอนการดําเนินการ
ขอมีอาวุธปืนขณะนี้มากพอสมควรคือกว่า ๘ หมื่นกว่ากระบอก อย่างไรก็ตามในการห่วงใยปัญหาดังกล่าว
กระทรวงก็มีแนวคิดในการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอาวุธปืนเพื่อจํากัดการให้มีอาวุธปืนไว้ในครอบครอง
ให้รัดกุมมากขึน้โดยจะมีการเพิ่มหลักเกณฑอ์ย่างรอบคอบในการพิจารณาออกใบอนุญาตพกพาให้มากย่ิงขึ้น 
นอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยก็จะได้นําระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการตรวจสอบบัญชีผู้มีอาวุธปืนทั่วประเทศ
ด้วยซึ่งก็กําลังดําเนินการอยู่และคงจะปฏิบัติได้ในเร็ววัน 
พลตํารวจโทมาโนช ฝากข้อสังเกตเพิ่มเติมสําหรับผู้ที่มีอาวุธปืนอยู่ในครอบครองอยู่ปัจจุบัน 
กระทรวงมหาดไทยควรตรวจสอบให้มีการใช้ให้ถูกต้องตามทะเบียนในการใช้ให้เกิดความปลอดภัยเพื่อไม่ให้มี
การเปลี่ยนมือที่นําไปใช้ในทางที่ไม่ถูกไม่ควรด้วย 
พลตํารวจโทชชัจ์ กุลดิลก รฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตอบรับข้อสังเกตไปปฏิบัติในแนวทางที่มี
ประสิทธิภาพต่อไป 

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๕๓ นาฬิกา 
 
 

 


